

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tặng quà tết tại Yên Bái

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 22/1, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các hộ nghèo của huyện Văn Chấn; tặng quà tết các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh và người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái. Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn trong năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp tết, đặc biệt là chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết. Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng 400 suất quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Thăm, tặng quà, động viên và chúc tết cán bộ và các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo

trợ xã hội tỉnh, đồng chí Phùng Quốc Hiển mong muốn các cháu học sinh tại Trung tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt; các cán bộ tại Trung tâm quan tâm chăm lo cho các đối tượng người yếu thế trong xã hội, người già neo đơn đang được chăm sóc tại đây.

Chúc tết công nhân, người lao động (NLĐ) khó khăn tại Chương trình Tết sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại Công ty TNHH Unico Global YB, tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đồng chí Phùng Quốc Hiển biểu dương những nỗ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và NLĐ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, công nhân NLĐ trong Công ty và NLĐ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó nâng cao thu nhập, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tặng 100 suất quà cho đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi suất quà tết trị giá 1.150.000 đồng.

MANH CƯỜNG

Tỉnh ủy gặp mặt ... (Tiếp theo trang 1)

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh tới các đại biểu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí khẳng định, mặc dù bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá, đạt 5,41% (cao gấp 1,86 tốc độ tăng GDP của cả nước, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc). Thu ngân sách vượt cao so với dự toán, đạt gần 3.600 tỷ đồng, vượt 42,5% dự toán Trung ương giao, vượt 8,8% dự toán HĐND tỉnh giao, là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao... Từ những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội" theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã bày tỏ lòng tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp của các

đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, trưởng ngành qua các thời kỳ đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn, các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh qua các thời kỳ, với kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết và trách nhiệm với quê hương Yên Bái sẽ tiếp tục đóng góp, tham gia ý kiến, hiến kế cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025...

Thay mặt các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Ý - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Vân - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã cảm ơn tình cảm chân thành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các đồng chí khẳng định, dù đã nghỉ hưu song sẽ luôn ý thức, tiếp tục giữ vững tinh thần nêu gương, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi sinh sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện.

HỒNG OANH

Các đơn vị sở, ngành triển khai nhiệm vụ năm 2021

■ **Ban An toàn giao thông tỉnh:** Sáng ngày 22/1, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 37 người chết, 141 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 37 vụ, 3 người chết, 53 người bị thương. Trong năm, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản về công tác bảo đảm trật tự ATGT; các ngành thành viên, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT với hình thức, nội dung được đổi mới, đa dạng hóa; các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát... Tuy vậy, công tác bảo đảm trật tự ATGT còn những khó khăn, tồn tại như: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức được nhiều diễn đàn tuyên truyền trực tiếp; hạ tầng một số tuyến đường trên địa bàn xuống cấp và không đáp ứng được sự gia tăng nhanh của các phương tiện; tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ tại các địa phương còn diễn ra...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2021 và những năm tiếp theo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy,



Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo đảm trật tự ATGT năm 2020.

UBND tỉnh về công tác tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông. Ban ATGT tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2020.

HÙNG CƯỜNG

(Xem tiếp trang 12)

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức "Tết sum vầy" năm 2021



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà tết cho các công nhân lao động.

Sáng ngày 24/1, tại Công ty cổ phần An Tiến INDUSTRIES, Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức "Tết sum vầy" năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 12)

Hôm nay 25/1... (Tiếp theo trang 1)

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên (các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII) là 191 đồng chí; đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381 đồng chí; đại biểu chỉ định 15 đồng chí. Đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 67,67%. Ngoài đại biểu chính thức, Trung ương Đảng mời các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Đại hội. Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua 5 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự thảo Văn kiện Đại hội đề ra các mục tiêu: đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về cơ cấu, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó, tăng cường số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", chủ đề Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN".

P.V